

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2018

Thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội của huyện năm 2018 trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước, trong tỉnh tiếp tục được cải thiện nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức như: Sức ép lạm phát tăng lên; số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh tăng cao, diễn biến thời tiết và tình trạng cháy nổ, tai nạn giao thông còn phức tạp, giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp...

Trên địa bàn huyện công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, chủ trương tích tụ ruộng đất để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, công tác xây dựng NTM ở các xã đăng ký đạt chuẩn còn chậm; công tác thu hút đầu tư còn hạn chế... Xác định năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ II đề ra trong nhiệm kỳ nên từ đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực... do đó tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Kết quả cụ thể như sau:

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Về sản xuất Nông- Lâm nghiệp- Thủy sản:

Tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản năm 2018 theo giá hiện hành đạt 1.275.486 triệu đồng, theo giá so sánh năm 2010 đạt 1.012.602 triệu đồng, tăng 5,23% so với cùng kỳ.

a) Về nông nghiệp:

Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong các điều kiện tương đối thuận lợi: Tình hình thời tiết tuy có rét đậm, rét hại ở đầu vụ nhưng không kéo dài, thời tiết nhanh chóng ấm hơn giúp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển; ở vụ Mùa thời tiết tuy diễn biến phức tạp, nắng nóng xen kẽ với mưa rào tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh gây hại nhưng đã được phòng trừ kịp thời; hoàn lưu của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới làm cho một số diện tích cây trồng giảm năng suất nhưng không lớn; giá thịt lợn hơi tăng cao đã tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi duy trì và tăng đàn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ, không có dịch bệnh

truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra... Do vậy các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp cơ bản hoàn thành so với kế hoạch: Giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 1.180.492 triệu đồng; theo giá so sánh đạt 945.217 triệu đồng, tăng 5,33% so với cùng kỳ (CK). Cụ thể trong từng lĩnh vực như sau:

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm: 9.927,8 ha tăng 0,28%KH, tăng 2,63%CK (nguyên nhân chủ yếu do diện tích cây ngô vụ Đông tăng). Trong đó, cây lúa: 5.232,9ha, bằng 98,73%KH, bằng 99,41%CK; cây ngô: 2.165,1ha, tăng 9,9%KH, tăng 11,79%CK; cây lấy củ: 909,3ha, giảm 0,16%CK; cây có hạt chứa dầu: 710ha, tăng 4,25%CK; cây rau đậu, hoa, cây cảnh, cây gia vị: 692,5ha, tăng 2,59%CK; cây hàng năm khác: 191,8ha, tăng 12,53%CK.

Năng suất lúa cả năm: 57 tạ/ha (vụ chiêm xuân đạt 60,76 tạ/ha; vụ mùa đạt 52,2 tạ/ha), tăng 7,54%KH và tăng 6,74%CK; năng suất ngô đạt 48,46 tạ/ha, tăng 5,37%CK. Tổng sản lượng lương thực (lúa, ngô): 40.319,7tấn, vượt 9%KH, tăng 8,9%CK.

- Về chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản:

Tập trung chỉ đạo ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho GSGC; đồng thời thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng và phun thuốc khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, với tỷ lệ đều đạt và vượt chỉ tiêu KH tỉnh giao. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm phòng, chống bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn huyện. Nhìn chung tình hình chăn nuôi của huyện tiếp tục phát triển, dịch bệnh được kiểm soát tốt, trong năm không có dịch bệnh lớn nguy hiểm xảy ra.

Mô hình chăn nuôi theo trang trại, gia trại tiếp tục được duy trì và phát triển, nguyên nhân là do người dân tập trung chủ yếu vào chăn nuôi gia cầm, đồng thời bắt đầu từ Quý II giá lợn hơi tăng mạnh đã khiến người dân đầu tư tăng đàn trở lại. Trước tình hình đó, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để định hướng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm... đặc biệt khuyến cáo người dân không chăn nuôi tự phát theo phong trào, cần cân trọng để tránh các rủi ro.

Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 15.330 tấn, tăng 2,7%CK. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 926,5ha, sản lượng đạt 1.474 tấn, tăng 0,55%.

b) Sản xuất Lâm nghiệp- Trồng và BVR: Tập trung thực hiện công tác trồng rừng, quản lý, khai thác và bảo vệ rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 24,15%. Diện tích trồng rừng tập trung trong năm đạt 140,5ha rừng sản xuất, đạt 111,5%KH; trồng cây phân tán đạt 300.520 cây, tăng 96%CK, tăng 15%KH. Cấp phép khai thác rừng cho các hộ gia đình, tổ chức với sản lượng gỗ khai thác đạt 5.000m³. Công tác tuần tra, kiểm soát và quản lý khai thác, vận chuyển lâm sản được thực hiện nghiêm túc, qua kiểm tra đã phát hiện, xử phạt 01 vụ khai thác rừng trái phép với số tiền 9 triệu đồng.

2. Công tác Thủy lợi và Phòng chống thiên tai:

Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch trong việc điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp kịp thời, đảm bảo khung lịch thời vụ. Tuy nhiên, hoạt động nạo vét, tu bổ kênh mương hiệu quả chưa cao, để nhân dân các địa phương có nhiều phản ánh, kiến nghị.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó đã khẩn trương triển khai Kế hoạch PCTT&TKCN huyện năm 2018, phương án phòng chống lũ quét và sạt lở đất đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Coi trọng việc kiểm tra đê, kè, cống, hồ đập, hệ thống các công trình tiêu, luống tiêu để tiêu ứng phục vụ sản xuất. Kịp thời ban hành Công điện chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương chủ động ứng phó với cơn bão số 4 và tình hình mưa lớn có thể xảy ra trên diện rộng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Sau đợt mưa lớn xảy ra do hoàn lưu của cơn bão số 4, trên địa bàn toàn huyện có một số nhà ở, công trình trường học bị thiệt hại một phần, một số diện tích lúa và rau màu bị ảnh hưởng tới năng suất... tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.900 triệu đồng. Nhìn chung, công tác PCTT của huyện được chỉ đạo thực hiện tốt đã góp phần giảm thiểu được thiệt hại do thiên tai gây ra.

3. Thực hiện Chương trình xây dựng NTM:

Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020. Ngay từ đầu năm, đã chỉ đạo các xã xử lý nợ đọng trong XDCB, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí ở các xã chưa được công nhận đạt chuẩn. Tập trung chỉ đạo các xã Đức Bác, Đôn Nhân, Phương Khoan tiến hành rà soát và tổ chức tự đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn theo quy định. Đôn đốc các xã Quang Yên, Như Thụy, Tứ Yên đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình XD NTM, tính đến hết năm 2018, căn cứ mức độ đạt được các tiêu chí, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn tiến hành hướng dẫn xã xã Quang Yên hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn.

Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện và tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2017 đối với các xã: Đôn Nhân, Phương Khoan, Đức Bác. Như vậy, tính đến nay sau 7 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM huyện đã có 13/16 xã đạt chuẩn, dự kiến hết năm 2018 huyện phấn đấu có thêm xã Quang Yên được tỉnh công nhận đạt chuẩn.

4. Công tác quản lý về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi đất, công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 58 công trình dự án, với tổng diện tích 9,8 ha chủ yếu là dự án trọng điểm đường từ nút lập thể đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đến trung tâm huyện, các dự án về đất giãn dân, đất đấu giá QSDĐ, nông thôn mới. Chỉ đạo hoàn thành cơ bản việc giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân theo Kế hoạch của UBND tỉnh (đạt trên 90%).

- Ban hành Kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo tổ chức triển khai xử lý đối với những tồn tại, vi phạm pháp luật về đất đai như lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền. Kịp thời báo cáo Tổ công tác của UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với 275 trường hợp tồn tại lớn về đất đai; từng bước xử lý đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về đất đai kéo dài tại các xã Nhạo Sơn, Phương Khoan, Quang Yên, Tân Lập... Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về lĩnh vực

tài nguyên, môi trường mới phát sinh trên địa bàn, kết quả trong năm 2018, đã xử lý vi phạm hành chính đối với 19 trường hợp, với tổng số tiền 125,5 triệu đồng.

- Tăng cường thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng (tích tụ đất đai), trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào công tác dồn thửa, đổi ruộng, đạt kết quả bước đầu.

- Hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020, công tác thống kê đất đai hàng năm theo quy định, chỉ đạo 100% các xã, thị trấn hoàn thành công tác đo đạc đặc để thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân.

- Xây dựng Đề án Bảo vệ môi trường năm 2018 và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện lập báo cáo công tác BVMT theo Thông tư 19/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên & Môi trường. Tập trung xử lý các vấn đề rác thải trên địa bàn, đôn đốc các xã rà soát đối với toàn bộ các bãi rác thải tập trung, tổ chức quy hoạch bổ sung diện tích đối với các bãi rác đã quá tải.

5. Về công tác Quy hoạch:

Phê duyệt bổ sung Đồ án quy hoạch NTM tại các xã Tân Lập, Yên Thạch, Quang Yên, Phương Khoan và 07 Đồ án quy hoạch đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất tại một số xã trên địa bàn; Phê duyệt điều chỉnh địa điểm các nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa thể thao, mở rộng nhà văn hóa thuộc các xã Như Thụy, Quang Yên. Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận địa điểm quy hoạch đất dịch vụ, đất giãn dân, đất đấu giá quyền sử dụng đất các xã, thị trấn: Yên Thạch, Tam Sơn, Như Thụy và đề nghị điều chỉnh địa điểm Chi cục Thi hành án dân sự, địa điểm nhà trực vận hành điện lực xã Quang Yên...

6. Về Giao thông, Xây dựng, Công nghiệp và TTCN:

Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng cơ bản năm 2018 theo giá hiện hành đạt 1.742.121 triệu đồng, theo giá so sánh năm 2010 đạt 1.324.145 triệu đồng, tăng 13,43% so với cùng kỳ.

a) Công tác giao thông: Tập trung GPMB và thực hiện thi công công trình đường từ nút giao giữa đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến trung tâm huyện lỵ và tuyến nhánh đi KCN Sông Lô I. Tiếp tục duy tu đường TL 307. Tiếp tục thi công 5 tuyến đường liên xã, 19 tuyến đường nội thị; duy tu, sửa chữa một số tuyến đường đã xuống cấp, cụ thể: ĐH 58 đoạn đê tả Sông Lô đi Nhân Đạo; ĐH56, 56B đoạn từ tỉnh lộ 307 xã Tân Lập đi Yên Thạch, Như Thụy. Trong năm đã tiến hành khởi công 09 dự án của huyện. Đã nâng cấp, cứng hoá được 29,3km đường giao thông (GTTX: 5,65km; đường trục thôn: 10km; đường ngõ xóm: 11,75km; đường GTNĐ: 1,9km), nâng tỷ lệ đường GTTX được cứng hóa lên 227,43/240,45km đạt 94,59%; đường trục thôn được cứng hoá: 194,2/229,9km đạt 84,47%; đường ngõ xóm được cứng hóa: 122,25/221,8km đạt 55,12%; đường trục chính GTNĐ được cứng hóa: 83,12/136km đạt 61,12%. Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 11 công trình; đồng thời tập trung thi công và đẩy nhanh tiến độ các công trình chưa hoàn thành. Tổng giá trị đầu tư ước đạt 170.2 triệu đồng, tăng 7,58%CK.

